

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN SƠN HÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *447*/BC-UBND

*Sơn Hà, ngày 30 tháng 10 năm 2023*

## **BÁO CÁO**

### **Tổng kết thực hiện phong trào thi đua “Quảng Ngãi đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”**

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 1918/SNV-TĐKT ngày 17/10/2023 về việc thực hiện tổng kết phong trào thi đua “Quảng Ngãi đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. UBND huyện Sơn Hà thông tin kết quả thực hiện như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH CHUNG**

##### **1. Đặc điểm, tình hình**

Huyện Sơn Hà là một huyện miền núi nằm ở phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi có vị trí địa lý cụ thể:

- Phía Đông giáp huyện Minh Long và Tư Nghĩa.
- Phía Tây giáp huyện Sơn Tây và tỉnh Kon Tum.
- Phía Nam giáp huyện Ba Tơ và tỉnh Kon Tum;
- Phía Bắc giáp huyện Trà Bồng và huyện Sơn Tịnh.

Diện tích tự nhiên là: 728,263 km<sup>2</sup>; dân số khoảng 79.414 người (trong đó người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 82%); Phân giới hành chính của huyện gồm 13 xã và 01 thị trấn gồm 80 thôn và 09 Tổ dân phố.

##### **2. Thuận lợi, khó khăn**

###### **\*Thuận lợi:**

Huyện đã kịp thời phát động, triển khai phong trào thi đua “Quảng Ngãi đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” trên địa bàn huyện, với tinh thần phát huy truyền thống thi đua yêu nước và sức mạnh khối đại đoàn kết của Nhân dân các dân tộc, các phong trào thi đua yêu nước kịp thời phát động và được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng; các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong huyện đã nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Huy động được cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chung tay vào cuộc một cách tích cực, nhất là các tổ chức đảng, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở được giao nhiệm vụ có trách nhiệm, xây dựng kế hoạch,

biện pháp cụ thể trong tổ chức thực hiện, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu.

### **\* Khó khăn**

Bên cạnh những thuận lợi, huyện Sơn Hà còn gặp nhiều khó khăn do tác động của thiên tai, bão lũ, dịch bệnh xảy ra thường xuyên; giá cả một số mặt hàng nông sản không ổn định, ảnh hưởng đến tâm lý người sản xuất; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn chậm; phát triển liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp còn khó khăn; việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên chưa hiệu quả, nhất là tài nguyên rừng,...

Dịch bệnh Covid-19 là một loại dịch bệnh mới nổi chưa có tiền lệ, diễn biến khó lường, nguy cơ lây lan cao, có thời điểm dịch bùng phát mạnh và bất ngờ dẫn đến số ca mắc và nghi mắc cao, khó dự đoán được tình hình dịch bệnh. Trong khi đó các văn bản về chống dịch Covid-19 liên tục thay đổi, chông chéo dẫn đến hệ thống y tế và chính quyền địa phương rất khó khăn trong cập nhật và áp dụng triển khai thực hiện công tác chống dịch.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA**

### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo**

Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch COVID-19 ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ngày 14 tháng 8 năm 2021;

Thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, để góp phần cùng cả nước quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 và Quyết định 1477/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Quảng Ngãi đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; UBND huyện Sơn Hà đã phát động phong trào thi đua trong toàn huyện tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, Ngay sau khi phát động phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện Phong trào thi đua cụ thể, phù hợp với thực tiễn nhằm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe Nhân dân.

Từ khi dịch bệnh bắt đầu đến nay, Huyện đã nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; chủ động, tích cực và quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19, duy trì các

Tổ Covid cộng đồng tại các tổ dân phố, thôn, khu dân cư tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; vận động nhân dân thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, phát hiện và báo cáo kịp thời cho chính quyền địa phương các đối tượng đi làm ăn xa trở về địa phương, các đối tượng không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, truy vết các trường hợp có lịch sử tiếp xúc, liên quan với các vùng có dịch để thực hiện cách ly theo quy định. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự toán kinh phí và cấp kinh phí phục vụ hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 cho các cơ quan, đơn vị, lực lượng phòng chống dịch với phương châm “4 tại chỗ”; bám sát tình hình dịch trong nước và thực tiễn địa bàn để đáp ứng kịp thời với diễn biến dịch. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, rà soát, bổ sung các kế hoạch, phương án phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo đáp ứng kịp thời các tình huống dịch bệnh.

Qua phong trào thi đua, công tác phòng chống dịch đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành, sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, sự tin tưởng, đoàn kết, ủng hộ của Nhân dân; đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, nỗ lực không mệt mỏi của các lực lượng chức năng nơi tuyến đầu chống dịch. Các biện pháp phòng chống dịch được đưa ra triển khai kịp thời, hiệu quả, đặc biệt đã kịp thời chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và đạt kết quả tích cực.

Đến nay, trên cơ sở đã kiểm soát tốt dịch bệnh, Huyện đã và đang tập trung chỉ đạo thực hiện “mục tiêu kép” vừa tiêu vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

## **2. Kết quả thực hiện phong trào thi đua**

### **2.1. Kết quả hưởng ứng, thực hiện Phong trào thi đua**

- Phong trào thi đua đặc biệt “Quảng Ngãi đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với tinh thần “triệu trái tim, một ý chí”, đồng thời, thực hiện nghiêm ngặt trong phòng, chống đại dịch để nâng cao nhận thức, ý thức người dân; cổ vũ mọi người dân thi đua chấp hành tốt các quy định của chính quyền các cấp; phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ”, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch”.

- Huyện thường xuyên tổ chức họp, hội nghị, giao ban trực tuyến/trực tiếp để triển khai các công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Đặc biệt trong giai đoạn dịch đã triển khai khá hiệu quả các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh vào địa bàn huyện; tập trung thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ.

- UBND huyện đã chủ động dành nguồn lực và huy động tối đa các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung, các chốt kiểm soát dịch.

- UBND huyện triển khai các biện pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền; kích hoạt Khu cách ly, quản lý, theo dõi, điều trị bệnh nhân F0 của huyện Sơn Hà tại Trung tâm GDNN-GDTX<sup>1</sup> (*Quyết định số 5644/QĐ-UBND ngày 23/12/2021*); tổ chức thực hiện biện pháp cách ly đầy đủ, nghiêm túc các đối tượng theo quy định (cách ly tập trung, cách ly tại nhà); thành lập các đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra thường xuyên về công tác phòng chống dịch tại các xã và thị trấn.

- Đã triển khai tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho tất cả các nhóm đối tượng trên địa bàn huyện đạt 99,18% cao hơn mặt bằng chung toàn tỉnh (*tỷ lệ tiêm toàn tỉnh là 95,7%*). Tất cả các đợt tiêm vắc xin tỉnh phân bổ huyện Sơn Hà hoàn thành đảm bảo, không có trường hợp trả lại vắc xin hoặc để vắc xin hết hạn. Ngoài ra, huyện Sơn Hà có 03 đợt giải cứu vắc xin cho các huyện bạn với số lượng 3.498 liều và đứng thứ 5/13 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh về tỷ lệ tiêm vắc xin.

- Trong thời gian dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, các cấp và các tổ chức thành viên luôn chủ động thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình, đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đến người dân, vận động kinh phí, vật chất cho công tác phòng, chống dịch bệnh, phát huy vai trò Ban chỉ đạo các cấp, tổ Covid-19 cộng đồng, tham gia trực các chốt kiểm soát, khu phong tỏa, cách ly, hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân; thể hiện tinh thần không ngại khó khăn, nguy hiểm, tham gia vào các lực lượng tuyến đầu chống dịch đến khu cách ly, phong tỏa, các chốt kiểm soát, từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động và vận chuyển hàng hoá, nhu yếu phẩm để người dân không bị thiếu lương thực, thực phẩm trong thời gian bị phong tỏa, cách ly, giãn cách xã hội.

- Tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm, tổ chức khai giảng năm học mới linh hoạt, phù hợp tại các địa phương giãn cách xã hội, tổ chức học tập linh hoạt, phù hợp với diễn biến dịch bệnh.

- Triển khai kịp thời, đầy đủ các cơ chế, chính sách phục vụ phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của các Bộ, của Tỉnh. Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 và Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, công tác hỗ trợ được triển khai thực hiện trên tinh thần khẩn trương, kịp thời, đúng trình tự thủ tục quy định, chính xác, không sai sót đối tượng và không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Bảo đảm tiến

<sup>1</sup> Ghi nhận 2.768 ca mắc Covid-19, trong đó: 1.150 ca (có mã bệnh) và: 1618 ca (chưa có mã bệnh); Số ca khỏi bệnh: 2.761 ca hoàn thành điều trị, và tử vong: 7 ca; ngoài ra còn tổ chức tốt cách ly F1, phun khử khuẩn môi trường trên địa bàn.

độ chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh không để người lao động chờ lâu, mất ý nghĩa của chính sách hỗ trợ.

- Thực hiện vận động tiêu thụ nông sản giúp nông dân; vận động, quyên góp hỗ trợ đối với người dân gặp khó khăn do dịch bệnh. Lực lượng quân đội, công an phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng triển khai các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, rà soát, lập danh sách các trường hợp khó khăn để tiếp cận, hỗ trợ, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng. Được sự thống nhất của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy; ngày 28/7/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và UBND huyện Sơn Hà đã phối hợp tổ chức phát động kêu gọi sự hưởng ứng, ủng hộ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tổ chức Tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện chung sức, đồng lòng chia sẻ với chính quyền; kết quả vận động từ ngày 28/7 đến ngày 28/9/2021 đã vận động đóng góp được 874.827.000 đồng và các hiện vật, hàng hóa gồm hơn 7 tấn gạo, mì tôm; gia vị, rau củ quả và thịt cá các loại.... của 40 công ty, doanh nghiệp, 04 cơ sở tôn giáo và 105 cơ quan, đơn vị trường học đóng trên địa bàn huyện. Kinh phí và các loại hàng hóa nhu yếu phẩm đã tiếp nhận được từ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân đã chuyển một phần về tỉnh để ủng hộ bà con Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch Covid-19, phần còn lại đã chi hỗ trợ phục vụ các điểm chốt, hỗ trợ tiền ăn, chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho đối tượng cách ly tập trung, chi phụ cấp cho người thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly.... với số tiền 728,95 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí này được sử dụng để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid – 19, có báo cáo cụ thể và xin ý kiến thống nhất của cấp ủy cùng cấp trước khi thực hiện.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện đã được kiểm soát tốt, chiến dịch tiêm chủng vắc xin đạt kết quả cao. Các dịch bệnh khác như sốt xuất huyết Dengue, tay - chân - miệng, đậu mùa khi ... được kiểm soát, phòng ngừa có hiệu quả. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra. Trong đó, chú trọng theo dõi chặt chẽ tình hình dịch COVID-19, nhất là sự xuất hiện của các biến thể mới; bệnh đậu mùa khi, cúm A, bệnh do vi rút Adeno và các bệnh khác có nguy cơ xâm nhập...

## **2.2. Công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua:**

Trong thời điểm tình hình Covid 19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Quảng Ngãi đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” theo từng lĩnh vực, ngành, tuyên truyền người dân nắm và thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch, phát hiện những tổ chức, cá nhân điển hình trong công tác thực hiện ủng hộ, phòng chống dịch Covid 19.

## **2.3. Kết quả biểu dương, tôn vinh, khen thưởng Phong trào thi đua:**

Trên cơ sở triển khai phong trào thi đua “Quảng Ngãi đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Được sự thống nhất của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy; ngày 28/7/2021, UBND huyện Sơn Hà đã phối hợp tổ chức phát động kêu gọi sự hưởng ứng, ủng hộ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tổ chức Tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện chung sức, đồng lòng chia sẻ với chính quyền; theo đó UBND huyện đã chỉ đạo kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng cho 30 tập thể điển hình có thành tích tốt trong Phong trào thi đua, đợt phát động ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện theo Quyết định số 4293/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà.

### III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

#### 1. Ưu điểm

Phong trào thi đua đặc biệt “Quảng Ngãi đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động, phù hợp với các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19 và những yêu cầu nghiêm ngặt trong phòng, chống đại dịch để nâng cao nhận thức, ý thức người dân; cổ vũ mọi người dân thi đua chấp hành tốt các quy định của chính quyền các cấp; công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

#### 2. Tồn tại, hạn chế

Công tác chỉ đạo điều hành ở một vài địa phương trong huyện có nơi, có lúc còn lúng túng, chưa thống nhất, bị động; chỉ đạo thực hiện một số biện pháp chưa kịp thời điều chỉnh khi tình hình thay đổi. Công tác truyền thông chưa được chuẩn bị kỹ, chưa thông tin kịp thời, đôi lúc còn bị động, lúng túng, nhất là trong thời gian đầu của đợt dịch.

### IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không

Trên đây là báo cáo tổng kết thực hiện phong trào thi đua “Quảng Ngãi đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; trên địa bàn huyện Sơn Hà./.

#### Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Phòng Nội vụ; Phòng Y tế;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Thị Trà**